



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ที่ ปจ.๗๑๓๐๑/๑๗๐

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ไสสะอาด” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ด้วยอำเภอกบินทร์บุรี แจ้งว่า จังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐ และพันธกิจ “จังหวัดปราจีนบุรีใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริต และโปร่งใส เป็นแบบอย่างการประพฤติที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงดำเนินการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ไสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดลงนามในร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ไสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวพิชราพรธณ แก้วศรีนวม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- เห็นควรอนุมัติ

(นางจิตรา มีชัย)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

- เห็นควรอนุมัติ

(นายอิทธิพล อุปชีวะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

- คำสั่งนายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ชอบ/ลงนามในร่างประกาศฯ

ไม่ชอบ/ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายทองกลาง พิลาโท)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
เรื่อง เจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้ ”
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ข้าพเจ้า นายทองกลาง พิลาโท ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตย์จ้าวา จะประพฤติตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทองกลาง พิลาโท)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี